

## คำนำ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเผยแพร่ข้อมูล การติดตามการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการไปแล้วนั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติในการบริหารจัดการภารกิจในความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและประกาศให้ประชาชน ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างทราบเป็นการทั่วไป

## สารบัญ

### หน้า

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่องข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	๑
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	๒
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัด	๓
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกองคลัง	๔
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกองช่าง	๕
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา	๖
รายละเอียดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ	๗
รายละเอียดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคล และกิจการสภา	๒๕
รายละเอียดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ ๓ การบริหารการเงินและการคลัง	๔๒
รายละเอียดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ด้านที่ ๔ การบริหารสาธารณสุข	๕๗